

(สำเนา)

ประกาศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

- ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
- ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
- ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่ส่วนราชการกำหนด

๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติทางการศึกษาที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ก็จะไม่สิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

อนึ่ง ให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับที่ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ) นวัตกรรม เอี่ยมเที่ยง

(นายนวัตกรรม เอี่ยมเที่ยง)

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ ดาระณี ประจันตะเสน
(นางสาวดาระณี ประจันตะเสน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รฐา คัด/ทาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
แนบท้ายประกาศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ	นามสกุล	หมายเหตุ
๑.	๐๐๒	นางสาวกนกวรรณ	พันธุ์ทองดี	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร นำไปรับรองแพทย์ ไปรายงานตัว เพื่อ เข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา เสพติด (อาคารอำนวยการ ชั้น ๒) หากท่านไม่ไป รายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดย ไม่ประสงค์จะเข้ารับการจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้